

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หลักสูตรการพัฒนา	วันที่/สถานที่อบรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	นางสาวณัฐธยาน์ พันธะ ตำแหน่ง นักบริหารการคลัง ระดับต้น นางวัลภา เมืองสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน	“โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงาน การเงินประจำปี ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (E-LAAS) เพื่อเตรียมความ พร้อมในการบันทึกบัญชีให้เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓”	๓๑ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์	เพื่อเตรียมความพร้อมในการ บันทึกบัญชีให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓	สามารถปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชีจัดทำรายงาน ทางการเงินในระบบ (E-LAAS) ได้อย่างถูกต้อง ประจำปี ๒๕๖๓	
๒.	ว่าที่ร้อยตรีวีรชเมศ สิทธิรักษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	“โครงการจัดระบบบัญชีการเงินของ กองทุนสวัสดิชุมชน และพัฒน ศักยภาพคณะกรรมการขับเคลื่อน กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัด (องค์การมหาชน) ภาคใต้”	๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	เพื่ออบรมเกี่ยวกับระบบบัญชี การเงินของกองทุนสวัสดิการ ชุมชน และพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายสวัสดิการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓	สามารถนำความรู้มา พัฒนาเรื่องระบบการเงิน มาพัฒนากองทุนใน เทศบาลตำบลบ้านส้องได้	
๓.	นายนพดล แก้วมพิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ประชุมติดตามสนับสนุนการ ดำเนินงานกองทุนหลักประกัน คุณภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบริหารจัดการ กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถนำสารความรู้ใน การเข้าประชุมมา ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ประสิทธิภาพในงาน กองทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หลักสูตรการพัฒนา	วันที่/สถานที่อบรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔.	นางสาวฐิตานันท์ อินทร์ปรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สืบทารวจโทชกฤตเนติธร คุ่มแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	“โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓”	๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวิวัน อำเภอมือ เมือง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอน ในการเลื่อนตำแหน่งและ ระดับข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปและ วิชาการให้สูงขึ้น	ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอน และวิธีการเลื่อนขั้น เงินเดือน พร้อมนำองค์ ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุงและพัฒนาการ ปฏิบัติราชการให้บรรลุผล	
๕.	นางสาวขวัญจิตร อินทศิริ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	หลักสูตร “การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา”	๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบั้นหย้า จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้บุคลากรภาครัฐและ เอกชน สามารถประยุกต์การ ใช้โปรแกรม SketchUp และ Extension Profile builder เพื่อเขียนแบบก่อสร้าง และ ประเมินราคา โดยปฏิบัติงาน ได้จริง	สามารถนำความรู้ที่ได้ อบรมมาไปปฏิบัติงานได้ จริง	
๖.	นางพรรณแก้วสา จันทพาส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	“หลักสูตรวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๓ (ระเบียบใหม่) วิธีการจัดหาพัสดุที่ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ประเด็นที่ อปท. มักถูกทักท้วงเรียก เงินคืนจากหน่วยงานตรวจสอบกรณี การเบิกจ่ายเงินต่างๆ”	๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโดมอนต์ พลาซ่า อำเภอมือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายใน การบริหารงาน และเพื่อศึกษา เรียนรู้ประเด็นการบริหาร งบประมาณ การจำแนกหมวด ประเภทรายจ่าย	สามารถนำหลักเกณฑ์และ ระเบียบการเบิกจ่ายใน การบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมา บริหารจัดการในองค์กรได้ อย่างถูกระเบียบและ สามารถตรวจสอบได้	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หลักสูตรการพัฒนา	วันที่/สถานที่อบรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗.	นางกาญจนา นวลสุทธิ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและ บัตรชำนาญการ นางสาวศิริขวัญ ยงคณะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น “หัวใจ ของงานบริหารงานบุคคล”	๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ บริหารบุคคล และหลัก ขั้นตอนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานและเข้าใจในลำดับ ขั้นตอนเพื่อเลื่อนระดับ ชำนาญงาน ชำนาญการ อาวุโส และชำนาญการพิเศษ	สามารถเข้าใจในหลักการ บริหารงานบุคคล เข้าใจ ลำดับขั้นตอนของการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	
๘.	นายวัชรินทร์ ไชยยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	หลักสูตร “เทคนิคการใช้งานระบบ คำนวณราคากลางก่อสร้างของทาง ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์”	๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางของงานก่อสร้างของ ทางราชการที่ปรับปรุงปัจจุบัน คำนวณต้นทุน (Direct Cost) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์	เข้าถึงหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางของงาน ก่อสร้าง โดยสามารถ นำมาใช้กับการปฏิบัติเพื่อ ประสิทธิภาพมากขึ้น	
๙.	นางสาวณลินยา พันธะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)	หลักสูตร “วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมการทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สิน การตรวจสอบความผิดของ เจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”	๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน มี ความรู้ความเข้าใจในด้านการ ทำบัญชี/การยื่น/การ ตรวจสอบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	สามารถเข้าใจ เรียนรู้ถึงการ ทำบัญชี การรวบรวม เอกสาร การตีความและ เทคนิคเกี่ยวกับการทำ บัญชี และได้ศึกษาเข้าใจ ถึงพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอก เงินและกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หลักสูตรการพัฒนา	วันที่/สถานที่อบรม	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐.	นายสิริพงศ์ แก้วอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคคลากรในสังกัดเทศบาลที่ รับผิดชอบงานทางด้านกิจกรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และ นันทนาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๙ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร	เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กและเยาวชนใน พื้นที่	ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ในท้องถิ่น ที่มีกิจกรรม มีการพัฒนาทักษะ เสียงทางด้านสังคมใน ปัจจุบัน	